

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 523* Năm 11/ 2022 * Chúa nhật 10/04/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Lá thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hường

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội long trọng cử hành lễ Lá. Nói cách khác chúng ta cùng với Giáo hội bước vào Tuần Thánh, bước vào bảy ngày cuối cùng của Mùa Chay. Tuần Thánh bắt đầu với Chúa Nhật Lễ Lá và kết thúc với Chúa Nhật Phục sinh. Đối với người công giáo, đây là một tuần quan trọng vì kỷ niệm Cuộc Khổ nạn, Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô.

Chúng ta cùng với Giáo hội đi vào cuộc Vượt qua của Chúa Giêsu, bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh. Chúng ta cùng nhau tôn vinh Chúa Giêsu là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Chúng ta tôn vinh và cùng đi vào cuộc Vượt qua với Chúa để được cứu độ vì ý định cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất một lần thay cho tất cả nhờ cái chết cứu độ của Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô.

Chính vì muốn đi cùng với Đức Kitô nên chúng ta trong suốt Mùa Chay đã cố gắng tiêu trừ tội lỗi để sống lại với Chúa. Chúng ta đã cố gắng chôn tội lỗi trong mồ qua việc cầu nguyện, ăn chay, hãm mình, làm phúc bố thí... chúng ta cố gắng sống một đời sống đền tội, tránh xa tội lỗi, tật xấu, tránh xa cám dỗ làm điều xấu. Nếu thực sự chúng ta đã chôn tội lỗi trong mồ chúng ta sẽ cùng sống lại cùng với Chúa Giêsu.

Sâu xa hơn nữa, căn bản hơn nữa nếu chúng ta biết chôn cả con người cũ trong mồ thì cuộc Phục sinh của chúng ta càng sáng chói hơn, con người mới chúng ta càng vinh quang hơn. Con người cũ là con người chạy theo thế gian, chạy theo ma quỷ, chạy theo sự ác độc của ma quỷ, chạy theo con đường chống lại Thiên Chúa, coi thường lời dạy của Thiên Chúa. Đó là cuộc sống của những người đi trong tối tăm, đi vào hư mất. Trái lại khi tham dự lễ Phục sinh, tham dự vào mầu nhiệm Phục sinh của Chúa, chúng ta chọn con đường ánh sáng, con đường sống.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

10/04/2022 CHÚA NHẬT LỄ LÁ- C

HIỆN LINH TRÊN THẬP GIÁ

Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa: “Người này quả thật là công chính!” Và khi thấy những sự việc xảy ra như thế, tất cả những người đã tụ tập đông đảo để xem cảnh tượng ấy, đều đấm ngực trở về nhà. (Lc 23,47)

Suy niệm: Cuộc khải hoàn trọng thể của Chúa Giê-su vào Giê-ru-sa-lem (thể hiện qua nghi thức kiệu lá) chỉ là khởi điểm của tột đỉnh vinh quang của Ngài là cuộc khải hoàn trên thập giá (qua việc tường thuật lại cuộc thương khó). Chính trên thập giá, Chúa Giê-su tỏ mình đích thực là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Lời rao giảng của Chúa Giê-su “*Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng*” đã trở sinh hoa trái ngay dưới chân thập giá: - dân chúng sám hối đấm ngực trở về; - và viên đại đội trưởng thì tin tưởng tuyên xưng: “Người này quả thật là công chính”.

Mời Ban: Có khi nào thập giá của Đức Ki-tô biến đổi tâm hồn bạn sâu xa như thế chưa? Bạn hãy nhìn lên thập giá, chiêm ngắm thập giá cho đến khi tâm hồn bạn thực sự rung động trước tình yêu tự hiến của Đức Ki-tô.

Sống Lời Chúa: - 1/ Suy gẫm 14 Chặng Đàng Thánh Giá; - 2/ Chọn một hành động thích hợp với bạn để biểu lộ lòng yêu mến, tôn kính Thánh Giá (hôn kính Thánh Giá, làm dấu thánh giá cách sốt sắng...)

Cầu nguyện: “*Lạy Chúa, xin cho con cùng vác vôi với Ngài, thập giá trên đường đời con đi, xin cho con cùng chết với Ngài để cùng sống với Ngài vinh quang*” - hoặc đọc kinh “A Rất Thánh Giá”.



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ ĐGH Phanxicô: Máu người dân Ukraine kêu trời xin chấm dứt chiến tranh.

Hôm thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lên án “những hành động tàn ác khủng khiếp” đối với phụ nữ và trẻ em không vũ trang ở Bucha, Ukraine. Ngài nói máu của những thường dân vô tội “kêu tới trời” để chấm dứt sự tàn bạo của chiến tranh.

Trong buổi yết kiến chung vào ngày 6/4, ĐGH đã nói: “Tin tức gần đây về cuộc chiến ở Ukraine, thay vì mang đố cứu trợ và hy vọng lại thì chỉ mang đến những hành động tàn bạo mới, chẳng hạn như vụ thảm sát ở Bucha, những hành động tàn ác ngày càng khủng khiếp được thực hiện ngay cả đối với dân thường, phụ nữ và trẻ em không có vũ khí”.

“Họ là những nạn nhân vô tội kêu trời và cầu xin chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta hãy bỏ vũ khí, chúng ta hãy ngừng gieo rắc chết chóc và hủy diệt ” Vào cuối buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ĐGH đã giương cao một lá cờ Ukraine màu xanh và vàng mà Ngài nói đã được mang đến từ “thành phố tử đạo” Bucha, Ukraine.

Sau đó, ĐGH đã kêu gọi những trẻ em tị nạn Ukraine cùng đứng trên sân khấu với Ngài trong Hội trường Paul VI của Vatican.

Hướng về những đứa trẻ phải chạy trốn khỏi chiến tranh, ĐGH nói với cử tọa: “Đây là một trong những thành quả của chiến tranh. Đừng quên và đừng quên người dân Ukraine. ”

Ngài nói thêm: "Thật khó mà nhỏ bỏ tận gốc rễ quê hương vì chiến tranh,"

Những đứa trẻ Ukraine đã dâng cho ĐGH một số bức tranh vẽ mà chúng đã thực hiện và giáo hoàng đã cho các em một số quả trứng Phục sinh bằng sơn cô la.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga vào ngày 3 tháng 4 đã tiến hành một "cuộc thảm sát có chủ ý" nhắm vào thường dân ở Bucha, một thành phố phía tây bắc thủ đô Kyiv.

Các tổ chức tin tức đưa tin ít nhất 20 thi thể mặc trang phục dân sự đã được tìm thấy trên một con phố khi lực lượng Ukraine tái chiếm thành phố sau khi các chiến binh Nga rút lui.

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba viết trên tài khoản Twitter của mình, cùng với các bức ảnh về những xác chết. “Vụ thảm sát Bucha có chủ ý. Người Nga đặt mục tiêu loại bỏ càng nhiều người Ukraine càng tốt”.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Anthony Blinken mô tả những hình ảnh này như một "cú đấm vào ruột (punch to the gut)", trong khi Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck nói rằng "tội ác chiến tranh khủng khiếp này không thể giải thích được."

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ những bức ảnh và video từ Bucha, cho là "bức ảnh giả mạo mới nhất của chế độ Kyiv", nhấn mạnh rằng cư dân địa phương không bị tổn hại bởi quân đội Nga vì Nga đã rời khỏi khu vực này vào ngày 30 tháng 3.

Tại buổi tiếp kiến chung, ĐGH đã có những lời lẽ mạnh mẽ về hiệu quả của các tổ chức quốc tế trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Đức Thánh Cha nói tại Hội trường Paul VI: “Trong cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, chúng ta đang chứng kiến sự bất lực của các tổ chức của Liên Hợp Quốc,”

ĐGH cũng có một thông điệp đặc biệt dành cho những người hành hương Ba Lan, Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với việc dân chúng Ba Lan đã chào đón đặc biệt hơn 2,4 triệu người tị nạn Ukraine chạy sang Ba Lan kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine từ ngày 24 tháng 2.

Ngài nói thêm “Trong suốt Mùa Chay, chuẩn bị cử hành Lễ Phục sinh của Chúa, các bạn đã thể hiện một tấm lòng hảo tâm phi thường và gương mẫu đối với những người anh em Ukraine của chúng ta, những người mà các bạn đã mở rộng trái tim và cánh cửa nhà mình,”.

"Cầu xin Chúa ban phước lành cho quê hương các bạn và xin Chúa tỏ diện mào của Ngài cho các bạn."

VietCatholic Network - Designed by J.B. Đặng Minh An



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **1 giáo dân:** 1.000.000đ. **Anh Tân:** 1.000.000đ. **Ông Sự:** 2.000.000đ. **Bà Tần:** 20.000.000đ. **Cô Nang:** 5.000.000đ.